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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2568 

บริษทั เจ เอ็ม ที เนท็เวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

การประชุมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568  เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 

2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ งส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต

สะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมวันนี้  มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่จัดการประชุม (ถ่ายทอดสด) ณ ห้องประชุมที่ส  านักงาน

ใหญ่ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสร์วมจ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 85.71 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชมุ มีดงันี้  

1. นายอดศิักดิ์  สขุมุวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายปิยะ  พงษ์อชัฌา  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล  

และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยนื 

3. นายสทุธริักษ์  ตรัยชิรอาภรณ ์  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายเริงชัย  องิคภากร  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

5. นายสมศักดิ์   อธศิัยตระกูล  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ

การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

6. นายครรชิต   ควะชาต ิ   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

กรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวยุวด ี  พงษ์อชัฌา  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล  

และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยนื 

 

ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชมุ   

นายวงศกร   กติตติระกูลกาล  ผู้อ านวยการบริหารสายงานบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท 

     (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) 

 

ผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชมุ   

1. คุณ ศรัญญา ผลัดศรี   ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

      (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) 

2. คุณ กติชิัย จงจิตร ์   ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

      (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) 

3. คุณ เสาวลักษณ ์ดาวงศ์  ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

      (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) 

4. คุณปรีตพิร ลิมอกัษร   ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

      (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) 

 

 

 



 

JMT รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2568                                                      หน้า 2 จาก 19 

 

ก่อนเร่ิมการประชมุ 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดพีร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับ

เชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 ของบริษัท เจ เอม็ ที เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ากดั 

(มหาชน)  

การประชุมผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี้  บริษัทได้จัดการประชุมในรปูแบบระบบไฮบริด (Hybrid) โดยผู้ถอืหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้า

ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และออกเสยีงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั

การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรือจะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท อาคารเจมาร์ท ตึกบี ชั้น 2 เลขที่ 189 ถนน

รามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการ

ประชาสมัพันธก์ารประชุมผู้ถอืหุ้นทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถอืหุ้น อาจ

ปรากฎภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถงึอาจมกีารระบุชื่อของผู้ถอืหุ้น เพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการประชุมผู้ถอืหุ้น เป็น

ต้น  

ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบถงึขั้นตอนและวิธปีฎบิตัขิอง การลงมตแิละการนับคะแนนเสยีง ในแต่ละวาระ ดงันี้  

- การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ 

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน 

กรณุาแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะไม่มกีารพิมพ์บตัรลงคะแนนให้กบัผู้เข้าร่วมประชุม 

- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสยีงลงคะแนนในบัตร

ลงคะแนน ผู้ถอืหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ยกมอืเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเกบ็บตัรลงคะแนนของท่าน 

บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีงหักออกจากจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

และถอืว่าคะแนนเสยีงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเหน็ด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้  ในกรณทีี่ไม่มีผู้ใด

แสดงความเหน็คดัค้าน หรือแสดงความคดิเหน็เป็นอย่างอื่น ให้ถอืว่าที่ประชุมเหน็ชอบ หรืออนุมตัเิป็นเอกฉันทต์ามเสนอ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่

ละวาระภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี หลงัจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะม ีpop-up สอบถามอกีคร้ังหนึ่งว่า ยืนยันการ

ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยนืยันการลงคะแนน ส าหรับวาระแจ้งเพ่ือทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถ

ลงคะแนนได้ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปล่ียนการลงคะแนนสามารถท าได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกคร้ัง หากวาระนั้นถูกปิดโหวตไป

แล้ว ผู้ถอืหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได้ 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอปุกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพ่ือ

ท าการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E–meeting (โปรแกรม zoom) 

เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting 

และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสทิธลิงคะแนนเสยีงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพ่ือเป็นการรักษาสทิธใินการออกเสียง

ลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้น าบัตรลงคะแนน

ของผู้ถอืหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถงึระเบียบวาระนั้น ๆ 

กรณทีี่ผู้ถอืหุ้นท าการลอ็คอนิเพ่ือเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ท าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถอืว่าคะแนนเสยีงนั้น

ถอืว่าเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม (การนับคะแนน) 

ส าหรับคะแนนเสยีงที่จะถอืว่าที่ประชุมมมีตอินุมตั ิจะเป็นดงันี้ 

วาระที่ 1,3,4,7  ต้องผ่านการอนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

            (ลงมตแิต่งตั้งเป็นรายบุคคล) 

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา 

        ประชุม 

ทั้งนี้  กรณดีงัต่อไปนี้  จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี 

(1) บตัรลงคะแนนที่มกีารท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนที่มกีารขดีฆ่าและไม่มลีายมอืชื่อก ากบั 

(3) หากผู้ถอืหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนนโปรดขดีฆ่าของเดมิและลงลายมอืชื่อก ากบัทุกครั้ง 

(4) บริษัทจะไม่นับบตัรเสยีเป็นฐานเสยีงในการค านวณคะแนนเสยีง  

       

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ

ถามค าถาม หากเป็นผู้ถอืหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้  

กรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้ น และเมื่อประธานที่ประชุม

อนุญาตแล้ว  ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคดิเหน็หรือ

ค าถาม 

โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือค าถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่

ในช่วงของการพิจารณาระเบยีบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ 

ทั้งนี้  บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามค าถามด้วยการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพ่ือน ามาตอบในวันประชุม 

โดยมีคุณปรีติพร ลิมอกัษร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท และเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้  

การประชุมในวันนี้  คุณนท ีนาคธนสกุาญจน์ อาสาพิทกัษ์สทิธผิู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และคุณธรีประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทกัษ์สทิธผิู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า

ร่วมสงัเกตกุารณใ์นรปูแบบ E-AGM  

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

และด าเนินการประชุมต่อไป 

นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา ประธานกรรมการ ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดีและขอบคุณผู้ถอื

หุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 ของ บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด 

(มหาชน) วันที่ 10 เมษายน 2568 ขณะนี้ เวลา 11.13 น.  

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จ านวน 29 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,272,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของ

จ านวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น 

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จ านวน 126 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 812,669,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น 

รวมองคป์ระชุม จ านวน 155 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 814,941,422 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 55.83 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม 

ต่อจากนั้นผู้ด าเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้

ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ ถือหุ้น

ยกมอื และแจ้งชื่อ เพ่ือบนัทกึลงในรายงานการประชุมต่อไป 

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฎว่ามผีู้ถอืหุ้นเสนอตวัร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน 

เร่ิมการประชมุ 
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วาระท่ี 1. พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอยีดต่อที่ประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม

ดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม เพ่ือให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทกึเนื้ อหาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ตรงตามมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการ

ประชุมหรือไม่ 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอ

ความคิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 

ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดมคี าถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตัิ

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

สามารถยื่นบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ภายในห้องประชุม 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

โดยเมื่อครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้  และเมื่อผู้ถือหุ้นที่

ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ 

โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติท่ีประชมุ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ตามรายละเอยีดที่

ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 815,411,824 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย - - 

รวม 815,411,824 100.0000 

งดออกเสยีง 134,700 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 5 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 605,102 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 160 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 815,546,524 หุ้น 
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วาระท่ี 2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2567 

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท  เป็นผู้สรุปผลการด าเนินงานของ

บริษัท ในรอบปีบญัชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2567 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรปุผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 

ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยภายในรายงานดังกล่าวได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปี รวมไว้ด้วยเรียบร้อย 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานประจ าปีฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนดตามหลักเกณฑข์อง CGR Checklist คอืไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม 

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา โครงสร้างของกลุ่มบริษัท JMT Network Services ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทที่มีเสถียรภาพ

และไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ ยังคงด าเนินธุรกจิตามกลยุทธท์ี่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและการ

บริหารจัดการพอร์ตสนิทรัพย์ด้อยคุณภาพให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และเรายังคงให้ความส าคัญกบัการสร้าง Synergy ภายใน

กลุ่มธุรกจิ และรวมถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน โดยการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพ่ือรองรับการขยายตวัใน

อนาคต  

บริษัทยังคงยึดมั่นใน วิสัยทัศน์ "ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ บริหารหนี้ อันดับ 1" และมีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้น า

ด้านการบริหารหนี้ตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารหนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย พร้อมเดินหน้าสู่การ

เป็น Digital AMC  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกบัหลักคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกมติิ ไม่ว่า

จะเป็นต่อผู้ถอืหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสงัคม 

นอกจากนี้  ในปี 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นค าขอรับรองการสมคัรและประกาศเจตนารมณใ์นการ

เข้าร่วมเป็นองคก์รที่มเีจตจ านงต่อต้านการทุจริตกบัสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: 

CAC) 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท JMT มีผลการจัดเกบ็กระแสเงินสดลดลงเลก็น้อยเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัปี 2566 โดยเฉพาะในส่วนของบริษัท JMT Network Services จ ากดั (มหาชน) มีการจัดเกบ็กระแสเงินสดรวม

ทั้งสิ้นจ านวน 5,618 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงประมาณ รอ้ยละ 2.8 

อย่างไรกต็าม หากพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดเกบ็กระแสเงินสดจากบริษัทร่วมและ

กจิการร่วมค้า จะพบว่ากระแสเงินสดยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจัดเกบ็ได้รวมทั้งสิ้น  8,809 ลา้นบาท ซึ่ง

สะท้อนถงึสญัญาณการฟ้ืนตวัของธรุกจิโดยรวม 

บริษัทฯ ได้เลง็เหน็ถึงปัญหาที่เกดิขึ้นในช่วงต้นปี 2567 และได้เริ่มด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 2 

ของปี 2567 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในด้านกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการลูกหนี้  และ

ลดระดับของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ทั้งนี้  เพ่ือยกระดับประสทิธภิาพใน

การจัดเกบ็กระแสเงินสดให้มคีวามใกล้เคยีงกบัประมาณการมากย่ิงขึ้น 

ผลการด าเนินงานด้านรายได้รวม (Total Revenue) 

รายได้รวมส าหรับปี 2567 เท่ากบั 5,226 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 139.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอตัรา 

ร้อยละ 2.7 โดยรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจาก กลุ่มธุรกิจบริหารหนี้ ด้อยคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนซื้ อหนี้ ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหาร 

ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนการให้บริการส าหรับปี 2567 เท่ากบั 1,569.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 262.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอตัรา ร้อย

ละ 20 โดยต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักจาก ต้นทุนในการด าเนินการทางกฎหมายที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นการ

เพ่ิมประสทิธภิาพการจัดเกบ็หนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 

ก าไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2567 เท่ากบั 3,427.5 ล้านบาท ลดลง 92.1 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

2.6 โดยการลดลงดงักล่าวสอดคล้องกบัต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น อนัเนื่องมาจาก ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพ่ิมขึ้น ในช่วงปีที่ผ่าน

มา 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2567 เท่ากับ 902.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 108.9 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 

13.7 โดยสาเหตุที่เพ่ิมขึ้นเกิดจาก รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ซึ่งเกิดจาก

การจัดเกบ็หนี้ที่ยังไม่เป็นไปตามประมาณการ อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 

เนื่องจาก การด าเนินการทางด้านกฎหมายที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การจัดเกบ็มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2567 บริษัทฯ มี ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 523.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 57.7 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

12.4 โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็น ต้นทุนของดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่บริษัทใช้ในการขยายธุรกจิและบริหารจัดการ

พอร์ตหนี้ ด้อยคุณภาพ 

ก าไรสทุธ ิ

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในปี 2567 เท่ากับ 1,615.2 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2566 ประมาณ 

395.5 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 19.7 โดยคดิเป็น อตัราก าไรสทุธร้ิอยละ 30.9 

สาเหตหุลักของก าไรที่ลดลงมาจาก ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (ECL) ที่เพ่ิมขึ้น และ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการทางกฎหมายที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นการเพ่ิมประสทิธภิาพการจัดเกบ็หนี้ของบริษัทฯ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกจิการร่วมค้า 

บริษัทฯ มี ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจเค  ส าหรับปี 2567 เท่ากับ 

463.6 ล้านบาท ลดลง 74.3 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทยีบกบัปี 2566 

สนิทรัพย์รวม 

บริษัทฯ มี สินทรัพย์รวม เท่ากับ 40,552 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2566 1,892.4 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

4.5 โดยสาเหตขุองสนิทรัพย์ที่ลดลงมาจาก เงินสดและเงินให้กู้ยืมกบักจิการที่เกี่ยวข้องที่ลดลง 

หนี้สนิรวมและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มี หนี้ สินรวม เท่ากับ 12,902.1 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2566 2,234.9 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

14.8 เนื่องจากบริษัทฯ มกีาร จ่ายช าระหุ้นกู้ระหว่างงวด จ านวน 3,486.3 ล้านบาท 

ในขณะเดียวกนั ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 27,649.9 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเลก็น้อย จากสิ้นปี 2566 342.5 ล้าน

บาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 

พัฒนาการที่ส  าคญัของบริษัทในด้าน ESG ในปี 2567 

 แบบประเมนิ SET ESG Rating : บริษัทได้รับการจัดอนัดับให้เป็นบริษัทจดทะเบยีนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นย่ังยืน 

SET ESG Ratings ประจ าปี 2567 ในระดับ BBB จากการประเมินด้านความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สงัคม 

เศรษฐกจิ และธรรมาภิบาล ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

 แบบประเมิน CGR :  บริษัทได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดี” 

(3 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 โครงการ LESS : บริษัทได้รับประกาศเกยีรติคุณในโครงการสนับสนุนกจิกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก (LESS) 

โดยองคก์ารบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  จากการด าเนินกจิกรรม Care the Whale “ขยะ

ล่องหน” โดยสามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้ 35.722 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า  

และในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) เพ่ือ

สร้างการเตบิโตอย่างย่ังยืน โดยมพัีฒนาการที่ส  าคญัในแต่ละด้าน ดงันี้  

ผลการด าเนินงานด้านการลดการใช้ทรัพยากร 

ในปี 2567 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี 2566 คิดเป็นอัตราส่วนลดลงประมาณ 10.57% ซึ่ ง

สอดคล้องกบั เป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ซื้ อจากภายนอก ลงร้อยละ 3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 

โดยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเป็นผลจาก 

 การรณรงคภ์ายในองคก์ร เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 การติดตั้งโซลาร์รูฟทอ็ป บนอาคารส านักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งช่วยลดการพ่ึงพาพลังงานจากภายนอกและ

สนับสนุนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 
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กจิกรรมด้าน ESG เพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธใ์นองคก์ร 

นอกจากแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับ  การสร้างความสมัพันธท์ี่ดี

ระหว่างพนักงานและผู้มส่ีวนเกี่ยวข้อง ผ่านกจิกรรมต่างๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดขีองพนักงาน เช่น 

1. สวัสดิการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่พนักงาน 2 ครั้ง/เดือน เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีและเพ่ิม

ความสขุในองคก์ร 

2. FIT FUN FIRM คร้ังที่ 2 – กิจกรรมแข่งขันลดน ้าหนักส าหรับพนักงานในเครือ JMT โดยผู้ชนะจะได้รับ 

JPoint ซึ่งสามารถน าไปแลกรับของรางวัลหรือส่วนลดพิเศษ 

3. การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน รวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาและ

เป็นสวัสดกิารที่ช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน 

ในปีที่ผ่านมามกีารเข้าร่วมโครงการ ESG DNA และเป้าหมายด้านความย่ังยืน 

บริษัท JMT และ บริษัทกลุ่ม JMART ได้เข้าร่วม โครงการ ESG DNA ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น

โครงการที่ช่วยปูพ้ืนฐานให้พนักงานเข้าใจหลักการท างานแบบ ESG และปลูกฝงั DNA ด้านความยั่งยืน เพ่ือให้พนักงานสามารถ

น าไปประยุกตใ์ช้กบัการท างานในแต่ละฝ่าย รวมถงึทุกขั้นตอนของธรุกจิ เพ่ือพัฒนาองคก์รให้เตบิโตอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพนักงานอย่างน้อย ร้อยละ 50 จะต้องได้รับการอบรมพ้ืนฐานด้าน ESG ซึ่งปัจจุบันบริษัท

ได้ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นอกเหนือจากการให้ความรู้และจัดอบรมด้าน ESG แล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความส าคญักบัการพัฒนาทกัษะของพนักงาน

ในทุกมติ ิเพ่ือเสริมสร้างขดีความสามารถในการปรับตวัให้สอดคล้องกบัเป้าหมายทางธรุกจิและทศิทางขององคก์รในระยะยาว 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสตูรฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 หลักสตูร ครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ ด้าน ESG 

การพัฒนาทกัษะการเร่งรัดหนี้ สนิ การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ความรู้ ด้านกฎหมาย และการอบรมด้านความปลอดภัย 

เช่น การอพยพหนีไฟ รวมถงึการให้ความรู้ เกี่ยวกบักฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

พนักงานของ JMT ได้รับการอบรมเฉล่ียสูงถึง 32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมประมาณ 

1,167,813 บาท ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกบัองค์กรได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถรับมือกับ

ความเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธรุกจิได้อย่างมั่นคง 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทได้ย่ืนประกาศเจตนารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก าลังอยู่

ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการประเมินและ

ปรับปรงุกระบวนการภายในบริษัทให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

ในล าดับต่อมา ผู้ด าเนินรายการได้เรียนเชิญ นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทิศทางของ

เป้าหมายทางการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานที่ส  าคญัในปี 2568 นี้  เพ่ือให้ท่านผู้ถอืหุ้นได้ทราบ ดงันี้  

นายสทุธรัิกษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงแนวโน้มการด าเนินงานในปี 2568 ว่า บริษัทฯ ตั้ง

งบประมาณส าหรับการซื้อหนี้ ไว้ที่ ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบัการประเมนิภาพรวมตลาดหนี้ ด้อยคุณภาพ (NPL) 

ที่คาดว่าจะมีปริมาณสงูขึ้นในปีนี้  อย่างไรกต็าม กลไกการขายหนี้ ของสถาบันการเงินยังคงมีจ ากดัในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่าจะ

เริ่มชัดเจนมากขึ้นใน ช่วงคร่ึงปีหลัง 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การขายหนี้ ยังไม่เกดิขึ้นอย่างเตม็ที่ ได้แก่ 

1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้  (RL) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงด าเนินการต่อเนื่อง 

2. มาตรการ “คุณสู้ เราช่วย” ที่ถูกน ามาใช้เพ่ิมเตมิในปีนี้  

ทั้งสองมาตรการส่งผลให้สถาบันการเงินต้องใช้เวลานานขึ้นในการจ าแนกลูกค้าตามระดับความเสี่ยง (Classify) และ

ประเมิน ECL (Expected Credit Loss) ท าให้กระบวนการขายหนี้ ล่าช้าออกไป โดยคาดว่าอาจต้องใช้เวลา  อย่างน้อย 6 เดือน 

ก่อนที่จะสามารถเร่ิมด าเนินการได้อย่างเป็นรปูธรรม 

แม้ภาพรวมของตลาดจะเผชิญความท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังคงวางกลยุทธ์ในการซื้ อหนี้ อย่างระมัดระวัง โดยเน้นไปที่

พอร์ตสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง มีโอกาสในการบริหารจัดการได้ในระยะยาว และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างย่ังยืน 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีนี้ จะเน้นไปที่ หนี้ ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนี้ ที่มี

หลักประกนั (Secured Loan) คาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี 2568 ถงึต้นปี 2569 

ทั้งนี้  หากพิจารณาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) พบว่า สัดส่วนของ NPL ทั่วทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 

8.9% ซึ่งสะท้อนถงึโอกาสในการขยายพอร์ตของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า ปี 2568 ยังคงเป็นอกีหนึ่งปีที่ท้าทาย ทั้งในแง่เศรษฐกจิและสถานการณ์

ของลูกหนี้  อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ได้เตรียมกลยุทธเ์พ่ือรับมือกบัความไม่แน่นอน และจะด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ พร้อมเดนิหน้าเตบิโตอย่างย่ังยืนตามแผนที่วางไว้ 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถอืหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะสอบถามหรือเสนอความ

คิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 

 

ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

นายคณนิ เหรียญทอง ผู้ถอืหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัท JK ที่

ลดลง รวมถึงส่วนแบ่งก าไรที่ลดลงนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยใดเป็นหลัก เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดทีี่เพ่ิมขึ้น หรือมาจากการ

ตั้งส ารอง ECL ที่เพ่ิมขึ้น และส าหรับในปี 2568 นี้  ทางคุณสทุธริักษ์มมุีมมองอย่างไรต่อแนวโน้มของบริษัทฯ ในส่วนนี้  

นายสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :ได้ชี้ แจงเพ่ิมเติมว่า สาเหตุที่ส่วนแบ่งรายได้และก าไรจากบริษัท

ร่วมลดลงในปีที่ผ่านมา มาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1. การเริ่มด าเนินคดใีนเชิงรกุมากขึ้น ส่งผลให้มี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดเีพ่ิมขึ้น 

2. การเพ่ิมขึ้นของ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ซึ่งเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับที่บริษัท JMT 

ประสบเช่นกนั 

โดยทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทร่วมอย่างมนีัยส าคญั 

 

ส าหรับ แนวโน้มของปี 2568 (Outlook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เน้นย า้ว่า ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย โดยบริษัทฯ ต้อง

พยายามกลับไปสู่จุดเดิมที่เคยสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามภายใต้บริบทของความไม่

แน่นอน และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้า

บางส่วน แต่บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การขยายระยะเวลาการช าระหนี้ ให้ลูกค้าออกไป  1 งวด เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบ และพยายามผลักดนัให้ลูกค้ากลับคนืสู่สถานะปกตโิดยเรว็ที่สดุ 

 ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามผู้ีถอืหุ้นท่านใดมข้ีอซักถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มผู้ีใดซักถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่

ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 

และในวาระนี้ เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มกีารลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3. พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรบัปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2567 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอยีดใน

วาระนี้  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ เป็นวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2567 ซึ่งได้จัดท าเสรจ็สิ้นและผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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บริษัทฯ ได้จัดส่ง งบการเงินประจ าปี 2567 รวมถึง รายงานของผู้สอบบญัชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้า โดย

แนบไว้ใน แบบรายงานประจ าปี (56-1 One Report) ซึ่งรวมถึงข้อมูลผลการด าเนินงานโดยสรปุ และรายละเอยีดทางการเงินใน

ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 และน าเสนอภาพรวมของฐานะทางการเงินในวาระก่อนหน้านี้

แล้ว โดยงบการเงินฉบบัดงักล่าว ได้รับการพิจารณาโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท

เป็นที่เรียบร้อย 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2567 ตามที่เสนอ 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอ

ความคิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 

ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทฯ ส าหรับปี 

2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุก

ประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 821,610,792 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย - - 

รวม 821,610,792 100.0000 

งดออกเสยีง 134,700 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 6 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 6,198,968 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 821,745,492 หุ้น 
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วาระท่ี 4. พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2567 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอยีดในวาระนี้  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ถอื

หุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์แทนกไ็ด้ตามหลักเกณฑ์ที่นาย

ทะเบยีนก าหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิต่อกนั และจัดให้มกีารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วันที่

มีมติเช่นว่านั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้ง

คราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ก าหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตาม

จ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปี  

จากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทในปี 2567 บริษัทมกี าไรสทุธ ิจ านวน 1,615,223,198 บาท 

คดิเป็นก าไรต่อหุ้น 1.11 บาท เนื่องจากบริษัทมทุีนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงขออนุมตัิ

งดการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 

0.66 บาท รวมจ านวน 969,133,919 บาท คดิเป็นประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสทุธติามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น 

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 

มกราคม 2567-30 มิถุนายน 2567) ในอัตรา 0.38 บาท/หุ้น ส าหรับหุ้นสามัญของบริษัท  จ านวน 

1,459,739,561 หุ้น รวมจ านวน 554,701,041 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อ

วันที่ 5 กนัยายน 2567 ที่ผ่านมา 

(2) ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ส าหรับคร่ึงปีหลัง ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้  (ระหว่างวันที่ 1 

กรกฎาคม 2567-31 ธนัวาคม 2567) ในอตัรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยที่บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธิ

ได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2568 ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 

หากได้รับอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี้  ทั้งนี้ ได้น าเสนอตารางเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของบริษัทใน

ปี 2566-2567 รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารน าเสนอ   

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอ

ความคิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 

ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 



 

JMT รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2568                                                      หน้า 11 จาก 19 

 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  

  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท รวมจ านวน 

969,133,919 บาท ตามรายละเอยีดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 821,611,792 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย - - 

รวม 821,611,792 100.0000 

งดออกเสยีง 134,700 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 0 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 821,745,492 หุ้น 

 

วาระท่ี 5. พจิารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรบัปี 2568 

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอยีดในวาระนี้  

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก

จากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2568 มี

กรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี้  

รายช่ือกรรมการ   ประเภทของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 

1. นางสาวยุวด ีพงษ์อชัฌา  กรรมการ 

2. นายสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ ์ กรรมการ  / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายเริงชัย องิคภากร  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คอื คุณยุวด ีพงษ์อชัฌา คุณสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ และ คุณเริงชัย องิคภากร ออกจากการประชุม

เป็นการชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2568 

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ จะแยก

เป็นวาระย่อย 3 วาระ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 

5.1 วาระ 5.2 และ วาระ 5.3 ตามล าดบั 

ทั้งนี้  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้น าเสนอวาระการประชุมและน าเสนอชื่อบุคคลที่จะรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด โดยได้เปิดเผย

บนเวบไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม 2567 อย่างไรกด็ ีไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ได้ด าเนินการตาม

กระบวนการสรรหาโดยพิจารณากล่ันกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่ก  าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินงานของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง

อย่างรอบคอบระมดัระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ (กลต.) จึงเหน็สมควรแต่งตั้งกรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ังนึง 

ทั้งนี้  ประวัติและการปฎิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านได้มีการน าเสนอรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตาม

เอกสารแนบที่ 3 เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว 

ในวาระนี้  ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นรายวาระ  

วาระท่ี 5.1  นางสาวยวุดี พงษอ์ชัฌา  

คุณยุวด ีพงษ์อชัฌา เป็นกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 หากได้รับการเลือกตั้งกลับ

เข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง จะรวมเป็นระยะเวลา 15 ปี มกีารถอืครองหุ้นของบริษัท จ านวน 32,864 หุ้น 

ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นท่านใด มข้ีอสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม่ 

นายนิคม ภคบณัฑ ุผู้ถอืหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความคดิเหน็ในวาระที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณา โดย

สอบถามว่า จากการที่เคยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่น พบว่าในวาระดังกล่าว นอกจากกรรมการที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงแล้ว กรรมการท่านอื่นที่ถอืหุ้นในบริษัท กไ็ม่ได้รับสทิธใินการลงคะแนนเช่นกนั โดยให้เหตผุลว่าเป็นแนวทางเพ่ือส่งเสริม

ความโปร่งใส และลดข้อสงสยัเกี่ยวกบัการมผีลประโยชน์ร่วมกนั (Conflict of Interest) 

นายนิคมยังได้กล่าวเพ่ิมเตมิว่า แม้ปัจจุบนัอาจยังไม่มรีะเบียบหรือข้อบงัคับชัดเจนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเดน็

นี้  แต่ในอนาคตกอ็าจมแีนวปฏบิตัทิี่เปล่ียนแปลงได้ จึงขอฝากข้อเสนอแนะให้ บริษัท JMT พิจารณาน าแนวทางดงักล่าวมาใช้เป็น

แนวปฏบิัติในอนาคต เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กบัผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายว่าการลงคะแนนเสยีงเป็นไปด้วย

ความยุตธิรรมและปราศจากการสมยอม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม: ได้กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น ส าหรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และ

ยืนยันว่าจะจดบนัทกึข้อคดิเหน็ดงักล่าวไว้ในรายงานการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับ

อนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตั้งนางสาวยุวด ีพงษ์อขัฌา กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งตามเดมิอกีวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 819,800,991 99.7796 

ไม่เหน็ด้วย 1,810,911 0.2204 

รวม 821,611,902 100.0000 

งดออกเสยีง 134,700 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 110 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 167 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 821,745,602 หุ้น 

 

วาระท่ี 5.2  นายสุทธิรกัษ ์ตรยัชิรอาภรณ ์ 

แต่งตั้งนายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จ านวนการถือครองหุ้นของ

บริษัท จ านวน 167,582 หุ้น วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2555 

ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นท่านใด มข้ีอสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับ

อนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดมิอกีวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 820,928,586 99.9182 

ไม่เหน็ด้วย 671,816 0.0818 

รวม 821,600,402 100.0000 

งดออกเสยีง 145,200 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 0 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 0 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 167 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 821,745,602 หุ้น 
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วาระท่ี 5.3 นายเริงชยั อิงคภากร  

นายเริงชัย องิคภากร ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ อกีวาระหนึ่ง 

 วันที่เข้าด ารงต าแหน่งคร้ังแรก: 12 เมษายน 2555 

 จ านวนการถอืครองหุ้นของบริษัท: 751 หุ้น 

 วาระที่จะด ารงต าแหน่งหากได้รับการแต่งตั้ง: จะด ารงต าแหน่งรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 15 ปี 

นายเริงชัย องิคภากร ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง มคีวามเชี่ยวชาญใน

ด้านงบการเงิน การเงิน และการลงทุน อกีทั้งยังมปีระสบการณใ์นภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่มคุีณสมบตัเิหมาะสมตาม

หลักเกณฑข์องกรรมการอสิระที่ก  าหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่า ท่านมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้ง นายเริงชัย องิคภากร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ

ต่ออกีวาระหนึ่ง 

ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นท่านใด มข้ีอสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับ

อนุมตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเริงชัย องิคภากร กรรมการอสิระที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งตามเดมิอกีวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 819,229,871 99.7115 

ไม่เหน็ด้วย 2,370,532 0.2885 

รวม 821,600,403 100.0000 

งดออกเสยีง 145,200 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 168 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 821,745,603 หุ้น 

 

ผู้ด าเนินรายการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้พิจารณาและลงมติให้ความเหน็ชอบแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

พร้อมกนันี้  ผู้ด าเนินรายการ ได้เรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมอกีครั้งหนึ่ง และได้กล่าวแสดง

ความยินดต่ีอการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถอืหุ้นให้ปฏบิตัหิน้าที่ในต าแหน่งต่อไป 
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วาระท่ี 6. พจิารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2568 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ เสนอรายละเอียดการก าหนดเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 ต่อที่ประชุม 

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

หลักเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

การพิจารณาดงักล่าวได้ด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยค านึงถงึปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่: 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 ผลการปฏบิตังิานโดยรวมของคณะกรรมการ 

 ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั ที่มีขนาดและ

รายได้ใกล้เคยีงกนั 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้น าข้อมูลอ้างองิจาก รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ของ สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาใช้ในการประกอบการพิจารณา เพ่ือให้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั หลักการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถ

เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งในแง่ของระดับรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาด สะท้อนถงึความเป็นธรรม ความโปร่งใส และมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดบัที่เหมาะสม 

 

เหน็ควรคงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรับปี 2568 คงอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้วงเงิน

ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ทั้งนี้  คณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมส าหรับการประชุม

ในส่วนที่เกินกว่า 8 คร้ังต่อปี ดังปรากฎตามตารางที่เสนอ ซึ่งได้มีการน าส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาเป็นการ

ล่วงหน้าแล้ว จึงขอน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2568 ในคร้ังนี้  

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอ

ความคิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 

ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัตด้ิวย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

ตามรายละเอยีดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 821,611,903 99.9837 

ไม่เหน็ด้วย - - 

งดออกเสยีง 133,700 0.0163 

รวม 821,745,603 100.0000 

บตัรเสยี - - 

 

วาระท่ี 7. พจิารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2568 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ เสนอรายละเอยีดการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2568 ต่อที่ประชุม 

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ

เสี่ยงได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ 

ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งทางด้านราคา (Price) และมีความเหน็ว่าบริษัท ส านักงาน อี

วาย จ ากดั (“EY”) เป็นส านักงานสอบบญัชีที่มีความน่าเชื่อถอื มผีลงานที่ด ีมบุีคลากรที่เพียงพอ มคีวามรู้ความสามารถ และได้

ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น อนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชี จากส านักงาน   อี

วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2568 อกีปีหนึ่ง โดยมรีายนามผู้สอบบญัชี ดงันี้   

 

รายชื่อผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ ระยะเวลาที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท 

 

1. นางสาวณริศรา ไชยสวุรรณ   4812 1 ปี หรือ 

2. นางสาวศรญัญา ผลัดศรี  6768 1 ปี หรือ 

3. นางสาวพลอยจุฑา สคุนัธมาลย์ 10678 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

 

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ท่านใดท่านนึง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งขอ

เสนอค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2568 จ านวนเงินรวม 10,161,000 บาท และไม่มีค่าบริการ

อื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้  บริษัทและบริษัทย่อยใช้ส านักงานสอบบญัชีเดยีวกนั 

 

เหตผุลของการขึ้นค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี 

ในส่วนของบริษัทบริษัทย่อยที่ท าธุรกิจด้านประกันภัย เนื่องจากในปีนี้ จะมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานของธุรกิจ

ประกนัภัย ในการบันทกึบัญชี จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของบริษัทย่อย แต่ในส่วนของบริษัทไม่ได้เพ่ิมขึ้น

อย่างมนีัยส าคญั  

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคีวามสมัพันธห์รือส่วนได้เสยีระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ขอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ในปี 2568   

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาท ี
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นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอ

ความคิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 

ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

นายปัญญา ชุตสิริิวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาท ี

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

สามารถย่ืนบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 

ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาที่ก  าหนด (1 นาท)ี เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการ

ลงคะแนนครับ หากผู้ถอืหุ้นไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ท าการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใดๆ ระบบจะถอืว่า

คะแนนเสยีงนั้นเหน็ด้วยกบัที่ประชุม 

ขณะนี้ครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้   เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากในระบบลงคะแนน  

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย 

ส าหรับปี 2568 จ านวนเงินรวม 10,161,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุก

ประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (1 หุน้ = 1 เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เหน็ด้วย 821,612,403 99.9999 

ไม่เหน็ด้วย 1,000 0.0001 

รวม 821,613,403 100.0000 

งดออกเสยีง 133,700 - 

บตัรเสยี - - 

 หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,500 หุ้น  

              รวมมผีู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 169 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 821,747,103 หุ้น 

 

วาระท่ี 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

ประธานฯ  ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมผู้ีใดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเตมิอกีหรือไม่ 

นายปัญญา ชุติสริิวงศ์ ผู้ด าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอ

ความคิดเหน็ ในวาระนี้  ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถอืหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม 

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากค าถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพ่ือ

สอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดไมคใ์ห้แก่ท่าน 
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ส าหรับวาระนี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีค าถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ 

โดยนายวีรวิทย์ เจียบวรนันท์ ซึ่งเป็น ผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งค าถามว่า: ขอสอบถามถึงแนวโน้มการจัดเกบ็กระแสเงินสด (Cash 

Collection) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และช่วงต้นเดอืนเมษายน 2568 ว่าเป็นอย่างไร 

นายสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้ แจงว่า: แนวโน้มในไตรมาส 1 ของปี 2568 บริษัทได้รับ

ผลกระทบ โดยตวัเลขการจัดเกบ็กระแสเงินสดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาสก่อน พบว่า มกีารลดลง โดยเฉพาะ

ในช่วงเดอืนกุมภาพันธถ์งึมนีาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุ ส่งผลให้ภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถท าได้ดกีว่า

ไตรมาส 4 ของปี 2567 

ส าหรับช่วงต้นเดือนเมษายน 2568 นั้น ยังคงไม่สามารถประเมินแนวโน้มได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเพ่ิงผ่านมาเพียง

ไม่กี่วัน และพฤตกิรรมการช าระเงินของลูกค้ายังทรงตวัใกล้เคยีงกบัไตรมาสก่อนหน้า 

ค าถามจากผู้ถือหุ้น (ออนไลน์) – ค าถามที่ 2 นายวีรวิทย์ เจียบวรนันท์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามต่อว่า: บริษัท

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากน้อยเพียงใด และเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจัดเกบ็กระแสเงินสด 

(Cash Collection) หรือไม่ รวมถึงบริษัทจ าเป็นต้องตั้งส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (Expected Credit Loss: 

ECL) หรือไม่ 

นายสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: ขอชี้แจงแยกเป็น 2 ส่วน คอื 

1. ลูกค้าที่มีหนี้ ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยเฉพาะในกรณีที่บ้านพักอาศัย

ได้รับความเสยีหายจากเหตกุารณแ์ผ่นดนิไหว ท าให้ลูกค้าจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณจากการช าระหนี้ ไปใช้ใน

การบูรณะ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การจัดเกบ็กระแสเงินสดในกลุ่มนี้ อาจได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะ

ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในคอนโดมเินียมซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 

2. ลูกค้าที่มีหนี้ที่มีหลักประกนั (Secured Loan) โดยภาพรวมไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงในวงกว้าง ยกเว้นในกรณี

เฉพาะ เช่น การขายบ้านหรือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่มีนัดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 2 วันสุดท้ายก่อนเกิด

เหตกุารณ ์ซึ่งลูกค้าบางรายได้รับผลกระทบจนต้องมกีารเล่ือนการโอนกรรมสทิธิ์ออกไป 

นอกจากนี้  ลูกค้าบางรายที่มีการจองคอนโดไว้ในช่วงปลายเดือนที่เกิดเหตุการณ์ ได้ตัดสินใจยอมยกเลิกการจองหรือ

ยอมถูกยึดเงินจองเนื่องจากความกงัวลที่เกดิขึ้น 

ค าถามจากผู้ถอืหุ้น –นายธาดา (ไม่แจ้งนามสกุล) ผู้ถอืหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุม จ านวน 

2 ค าถาม ดงันี้ : 

ค าถามที่ 1 ปีนี้บริษัทตั้งงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องด าเนินคดเีป็นจ านวนเงินเท่าใด 

ค าถามที่ 2 ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีแนวโน้มจะด าเนินนโยบายรับซื้ อหนี้ ที่มีมูลค่าต ่ากว่า 100,000 บาท ไม่แน่ใจว่า

นโยบายดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร 

นายสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: ส าหรับค าถามแรก งบประมาณที่บริษัทตั้งไว้ส าหรับ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดใีนปี 2568 นั้น คาดว่าจะไม่สงูไปกว่าปี 2567  

ส าหรับค าถามที่สอง เกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลในการรับซื้ อหนี้ ที่มีมูลค่าต ่ากว่า 100,000 บาทนั้น ขณะนี้ ยังไม่มี

รายละเอยีดที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถให้ความเหน็ที่แน่นอนได้ในขณะนี้  อย่างไรกต็าม หากในอนาคตนโยบายดงักล่าวมผีลบังคับ

ใช้จริง บริษัทมองว่ามูลหนี้ ในกลุ่มนี้มจี านวนมาก และบริษัทมแีนวทางการคดัเลือกในการซื้อหนี้ที่ชัดเจน จึงสามารถบริหารความ

เสี่ยงได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปซื้อหนี้ ในกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีค าถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย นายวีรวิทย์     

เจียบวรนันท ์ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า: สถานการณข์องสนิเชื่อที่มหีลักประกนั (Secured Loan) ในปัจจุบนัเป็นอย่างไรบ้าง 

และขอให้บริษัทชี้ แจงเพ่ิมเติมจากที่เคยกล่าวไว้ใน Opportunity Day ว่ามีหนี้คงค้างอยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดีจ านวน 

4,000 ล้านบาท หมายถงึอย่างไร รวมถงึมาตรการ LTV ที่ภาครัฐออกมานั้น มผีลเชิงบวกต่อบริษัทหรือไม่ 

นายสทุธริักษ์ ตรัยชิรอาภรณ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า: จ านวนเงินที่อยู่ในกระบวนการของกรมบงัคบัคดนีั้น 

เป็นเงินที่ถอืว่าเป็นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการท าบญัชีรับจ่าย โดยบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการ ทยอย
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รับเงินกลับเข้ามา ซึ่งรวมถงึเงินของบริษัท JAM และบริษัท JK โดยในปัจจุบนัสามารถทยอยรับกลับมาได้ เฉล่ียเดอืนละประมาณ

ร้อยล้านบาท ทั้งนี้  บริษัทได้เร่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ขั้นตอนต่างๆ ยังขึ้นอยู่กบักระบวนการภายในของกรมบงัคบัคดด้ีวย 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเตมิ ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่

ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้  รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และทีมผู้บริหารที่ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกบั

แนวโน้มของบริษัทในปี 2568 โดยประธานได้กล่าวเพ่ิมเตมิว่า ยังคงเชื่อมั่นในพ้ืนฐานที่แขง็แกร่งของบริษัท JMT และขอให้ผู้ถอื

หุ้นร่วมตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

ประธานกรรมการได้ประกาศปิดการประชุมประจ าปีผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2568 อย่างเป็นทางการ 

 

ปิดประชุม เวลา 12.25 น. 

 

 

 

        ลงชื่อ                                                 ประธานที่ประชุม 

                     ( นายอดศิักดิ์  สขุมุวิทยา ) 

                             ประธานกรรมการ 

 

 

 

        ลงชื่อ                                                 ผู้บนัทกึการประชุม 

                   ( นายวงศกร  กติตติระกูลกาล ) 

                               เลขานุการบริษัท 


